



คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุ ๖๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Higher Ed. English จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งภาควิชาภาษาอังกฤษ สาขาการแปลและการล่าม สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน

ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการทั้งตำรา หนังสือและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งด้านภาษา การศึกษา การแปลเอกสาร ซึ่งได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากล นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในฐานะทนายทศลินแห่งชาติ (อาจารย์พิเศษพรณลธิธิไตรย์) เช่น เขียนบทความด้านอาหาร ศิลปะอาหารและแกะสลักไทย เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร ขนม การแกะสลักผักผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สดให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงแรมและหน่วยงานต่าง ๆ

ผลงานด้านสังคม ศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เป็นภาควิชาการราชบัณฑิตยสถาน สาขาการแปลและการล่าม สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน และเป็นประธานศูนย์พหุภาษาการแปลและการล่ามแห่งอาเซียน ที่ได้รับรางวัล Global Human Settlements Outstanding Contribution Award 2019-United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG GFHS Goal ที่ 11) ขององค์การสหประชาชาติ นับเป็นคนแรกที่ได้รางวัลในสาขาเฉพาะนี้ นอกจากนี้ ผลงานอันโดดเด่นที่ควรแก่การสรรเสริญคือ การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษซึ่งได้มาตรฐานการแปลสากลและเป็นฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก

งานสำคัญอื่น ๆ ที่อำนวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เป็นผู้บุกเบิกงานด้านพัฒนาและสร้างมาตรฐานการแปล การล่ามและนวัตกรรมการแปล รวมทั้งเป็นศาสตราจารย์สาขาการแปลและการล่ามคนแรกแห่งประเทศไทย จนทำให้งานด้านนี้อยู่ในโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์และนำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาระดับชาติ และเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเสมอมา

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ในฐานะที่เป็นนักวิชาการ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านภาษา การแปลและการล่าม นับเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อทางด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง ศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด)



นายจิ่ง พิพัฒน์เวช เกิดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ฮาโต้เฟ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสียอะคิลิด สีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม กาวลาเท็กซ์ กาวสำหรับงานอุตสาหกรรมและเรซินอย่างครบวงจร รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เนชั่นแนล แลคเกอร์ แอนด์เฟ้นท์ โปรดักส์ จำกัด จากประเทศฮ่องกง ให้เป็นตัวแทนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แลคเกอร์ ในนามของ “คาเมล (Camel)” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จนได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จากสถาบัน SGS ประเทศอังกฤษ โดยได้รับการรับรองทั้งระบบในวงการสีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานด้านสังคม

ด้านการศึกษา : เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง

ด้านการศาสนา : เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการฝึกอบรม การจัดรายการผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และร่วมกิจกรรมการกุศลกับวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ด้านการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ : เป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ของประเทศ ด้วยตนเอง หรือผ่านองค์กรการกุศล เช่น สมาคมแต่ใจแห่งประเทศไทย สมาคมตระกูลเจ้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสงเคราะห์ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ด้านการแพทย์ : ได้ร่วมสนับสนุนทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ การสร้างอาคารผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลตำรวจ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาโดยตลอด ได้แก่ กิจกรรมด้านวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ จากการกำหนดจุดเด่นให้กับบริษัท ด้วยการวิจัยคุณภาพของสีทอง ให้เป็นสีทองที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถบริหารจัดการบริษัทของตนเองจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)

นายสยาม โชคสว่างวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผลงานด้านวิชาการ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น เป็นหัวหน้าคณะทำงานและอาจารย์สอนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอาจารย์สอนวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ ๑๘ – ๒๕ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา Work-base Education Forum ครั้งที่ ๕ : The Power of Education Networking

ผลงานด้านสังคม ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับศึกษาต่อในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนการเปิดห้องเรียนให้กับสถานประกอบการภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรมีอาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด บริษัท เครื่องดื่มกระขิงแดง จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท โอสดสภา จำกัด เป็นต้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาทางการศึกษาร่วมกัน และสนับสนุนโครงการ Leadership Development Program ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนความร่วมมือในรูปแบบ Work-based Education ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าเพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานและโอกาสการมีงานทำ การสนับสนุนวิทยากรในเครือข่ายของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ร่วมกัน การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาจากต่างประเทศ การขยายโอกาสการมีงานทำในแถบ EEC โดยการเชื่อมโยงโครงการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตร

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านบริหารธุรกิจ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปดุขภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์)



นายสุขุม มีพันแสน เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนเพาะช่าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการ อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ และนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะ ได้ทำงานศิลปะโดยรวม นำอุปกรณ์วัสดุของใช้ต่าง ๆ หรือเครื่องเรือนที่เลิกใช้เป็นที่ของเก่ามา REUSE นำมาตกแต่งอาคารโรงแรม “อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ” ได้อย่างกลมกลืนจนถูกจัดให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นสถาปัตยกรรมชั้นยอดที่สะท้อนมนต์แห่งเอเชียใต้ได้เป็นอย่างดี โดยการนำของเก่ามา REUSE ออกมาเป็นงานศิลปะนั้น เป็นการทำงานที่ยาก จะต้องคำนึงถึงความสวยงามที่ลงตัว

สนับสนุนการจัดประกวดการถ่ายภาพ จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เป็นของอุทยานเกาะลันตา หัวข้อ “กินปู ดูเรือบิน ณ สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๒ เป็นของอมตลันตา รีสอร์ท ในหัวข้อ “อมตลันตา รีสอร์ท ดุจสวรรค์แดนสุวรรณภูมิ” โดยในการจัดการประกวดแต่ละครั้ง จะมีการจัดประกวดประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนเยาวชนของชาติให้ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อาชาโพธิสัตว์ เพื่อเป็นสถานที่สะสมผลงานของคณาจารย์จากโรงเรียนเพาะช่าง และผลงานของศิลปินต่าง ๆ เช่น ภาพจิตรกรรม งานประติมากรรม เพื่อให้คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับชมผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นเก่า

ผลงานด้านสังคม สนับสนุนการสร้างศาลาการเปรียญ วัดลาดกระบัง เป็นหัวหน้าโครงการรักษารักของเก่า เป็นที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจสุวรรณภูมิ และสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศด้วยผลงานศิลปะของ อมตลันตา รีสอร์ท และอุทยานอาหารเกาะลันตา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนสมบัติของคนไทยทุกคนที่ทรงคุณค่า

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนโครงการเปิดบ้านศิลปกรรม ๖๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และให้การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ในหลายด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาโดยตลอดหลายปี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านงานศิลปะ และมีความโดดเด่นด้านทัศนศิลป์ โดยเฉพาะมีความโดดเด่นด้านการ REUSE ของเก่ามาผลิตเป็นงานศิลปะที่ลงตัวและมีคุณค่าให้กับประเทศ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุขภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม)

นายชนวิช อนันกุล เกิดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท นันทวัน จำกัด รับผิดชอบสายการตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานวิชาการ

ผลงานด้านวิชาการ เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง การประเมินราคา การจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง เป็นผู้นำการพัฒนาคณาจารย์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยการผลักดันให้เกิดนโยบายการฝึกอบรมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้และมาตรฐานงานก่อสร้างให้กับบุคลากรของบริษัท ร่วมผลักดันให้เกิด Thai Obayashi Training Center อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกขอบข่ายของงานก่อสร้าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพในสายงานก่อสร้าง เป็นศูนย์รวมงานทดสอบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเข้ามาใช้สถานที่ในการทดลอง วิจัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ สนับสนุนการส่งบุคลากรของบริษัทไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างแก่สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอยู่เสมอ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ BIM (Building Information Modeling) และ CM (Construction Management) ส่งเสริมให้มีการจัดค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp และ Thai Obayashi Winter Camp เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม และศึกษาดูงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ความร่วมมือกับสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ส่งเสริมให้ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi Training Center เป็นองค์กรแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมโดยตรง และร่วมมือกับบริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น นำเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย และเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษา รวมถึงร่วมผลักดันให้ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi Training Center ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศูนย์อบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ลำดับที่ ๐๐๑/๒๕๖๐” โดยทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผลงานด้านสังคม สนับสนุนการบริจาคเงินช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ ล้านบาท บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแก่ประเทศเนปาล และประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมให้พนักงาน ชมรมพนักงาน ได้ช่วยเหลือสังคม หรือชุมชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน การบริจาคช่วยเหลือโรงเรียน และวัด รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชนที่อยู่อาศัยข้างเคียงหรือโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยการจัดทำมาตรการดูแลป้องกัน และบรรเทาปัญหาจากการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของบริษัทฯ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำงานกับบริษัท นันทวัน จำกัด สนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท นันทวัน จำกัด และ Thai Obayashi Training Center การฝึกอบรมหลักสูตร BIM ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษให้กับอาจารย์ และนักศึกษา ณ Thai Obayashi Training Center โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp และ Thai Obayashi Winter Camp อย่างสม่ำเสมอ เปิดให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารสูงของบริษัท และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้าน BIM และการบริหารงานก่อสร้าง สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทระดับวิศวกร ร่วมจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เช่น สนับสนุนคลังสตูดิโอก่อสร้าง ในการเข้าร่วมประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)



นายแจ๊ค มินท์ อิงค์ชนะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ FU Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวี ไอเอ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ รีเสิร์ช และกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ เขียนบทความและหนังสือเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เช่น แนวคิดในการสร้างความสำเร็จให้ชีวิตและธุรกิจ ก้าวข้ามศตวรรษ เป็นต้น

ผลงานด้านสังคม สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในงานบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013 จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รางวัล Special Award (Best under a \$Billion) – The Region’s Top 200 Companies จัดโดย Forbes Asia ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล Bai Pho Business Award จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล Global Service Award จัดโดย California School of Professional Psychology ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (ส.พ.จ.ท.) กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทยผู้ก่อตั้งทุนการศึกษาอิงค์ชนะ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานด้านดิจิทัล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Mr. Michael Ruediger Raum เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ค.ศ. 1963 (พ.ศ. ๒๕๐๖) ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษา Master Degree (M.Eng.), Manufacturing Technology at Friedrich – Alexander University Erlangen – Nurnberg, Germany ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผลิต Sim – Dickie Group บริษัท มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ ผลงาน Online Bending Angle Detection with the Light Section Process และผลงาน Software Development for Manufacturing – Oriented Design and Product Improvement for Free and Die Bending.

ผลงานด้านสังคม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บริษัท มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างหนัก เครื่องจักรเสียหายไม่สามารถทำการผลิตได้ หลังจากนั้นลาด Mr. Michael Ruediger Raum ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิตในฐานะการผลิตของประเทศไทยได้เป็นผู้เจรจาไปยังบริษัทแม่ที่ประเทศเยอรมันให้บริษัท มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินกิจการต่อในประเทศไทย โดยไม่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอาเซียน ส่งผลให้เกิดการจ้างงานมากกว่า ๑,๐๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานด้านการจ่ายเงินเดือนเต็มในช่วงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ทั้งนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมในนามบริษัท มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด มาโดยตลอด ด้วยการบริจาคของเล่นเด็กให้กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และศูนย์ราชการอื่น ๆ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ การบริจาคเครื่องฉีดพลาสติก จำนวน ๔ เครื่อง (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ จำนวน ๒ เครื่อง และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน ๒ เครื่อง) รวมทั้งบริจาคเครื่องอัดไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องฉีดน้ำโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติจริง และทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัท กับภาควิชา ปีละ ๓-๔ เรื่อง รับนักศึกษาเข้าฝึกงานแบบ Summer และสหกิจศึกษา ทุกปี ปีละไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตรถเด็กเล่น ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และสนับสนุนกิจกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และด้านสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาที่ให้นักศึกษาสามารถลงฝึกปฏิบัติจริง (Hands-On) โดยมีโจทย์การทำงานวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)



นายศุภโชค สันรยาติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ปัจจุบันอายุ ๔๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท อมตลันตา จำกัด บริษัท หอมหมื่นลิ้น จำกัด และบริษัท ชายคาสุวรรณภูมิ จำกัด ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และผู้อำนวยการศูนย์รวมข่าว ๙๙๙

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยได้ปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิ เช่น แหวนรูปกระเป๋ากะสุนคันชีพเครื่องหมายเต็มยศทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ เข็มเครื่องหมายวีรราชู ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องหมายเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เข็มเครื่องหมาย ว.ป.ร. ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข็ม “ศักดิ์เดชน” ใบประกาศเป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ เข็มนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ ใบประกาศเกียรติคุณ มทบ. ๑๑ ใบประกาศเกียรติคุณ งานฉลองสถาปนาทางการทูตมิตรภาพไทย-จีน ครบรอบ ๒๙ ปี และฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ ๕๕ ปี และโล่รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2019

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ และให้การสนับสนุนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงาน และกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมของสมาคม สนับสนุนให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมเป็นกรรมการสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการถ่ายภาพและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการโรงแรม)

นางสาวอุทัยวรรณ เลี้ยววงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมหมื่นลิ้น จำกัด ประธานกรรมการผู้จัดการ อุทยานอาหาร เกาะลันตา ประธานกรรมการผู้จัดการ อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการอุปถัมภ์และบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ เช่น สร้างหอระฆัง วัดไร่เชิญตะวัน ร่วมกับ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จังหวัดเชียงราย ร่วมสร้างวัด กับ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ณ ประเทศเนปาล ประธานทอดกฐิน ณ วัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดบ้านเก่าบ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วัดธาตุน้อย เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดแก่งหลวง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ทั้งยังร่วมสร้างหอปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆราชา (วัดสอง ลาดกระบัง) และมอบทุนการศึกษาแก่สถานเด็กกำพร้า ณ จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโครงการของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี โดยการใช้ข้าวสารและผักปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ไร่เชิญตะวัน) เป็นวัตถุดิบหลักในร้านอาหารเกาะลันตา อุทยานอาหาร เกาะลันตา และ โรงแรม อมตลันตา รีสอร์ท รวมทั้งรับข้าวสาร ผักปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ไร่เชิญตะวัน) นำมาจำหน่ายภายในโรงแรมโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลน จังหวัดเชียงราย

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการและด้านการโรงแรม ของคณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมที่บริษัท อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าสังเกตการณ์ ในช่วงของการฝึกอบรมให้กับพนักงานของอมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโรงแรม การจัดการงานบริการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน ร่วมสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ โรงแรม อมตลันตา รีสอร์ท ในการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และร่วมประมวลผลจากการจัดกิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านการจัดการการโรงแรมจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช)



นายทองสุข สิลิด เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบึงกาสาม (สมัยที่สอง)

ผลงานด้านวิชาการ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและการผลิตพืช โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด ได้แก่ วิทยากรกระบวนการภาคประชาชนประจำจังหวัดปทุมธานี วิทยากรโครงการเรียนรู้วิถีชีวนาพบความสุขตามแนวทางศาสตร์พระราชา วิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (ท้องถิ่นจังหวัด) วิทยากรเรื่องเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดปทุมธานี วิทยากรบรรยายโครงการศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีชีวนาพบความสุข วิทยากรบรรยายโครงการเรียนรู้วิถีชีวนาพบความสุขตามแนวทางศาสตร์พระราชา วิทยากรโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วิทยากรบรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยกับชุมชน ในโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน วิทยากรบรรยายรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเป็นผู้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านแสนสุขสัปดาห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจในศาสตร์พระราชา ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวนา ชาวสวนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานด้านสังคม พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสนสุขสัปดาห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยชาวบ้านแสนสุขสัปดาห์สามารถนำความรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาชุมชนจนก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งแก้ปัญหาของชุมชน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง และมีศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้าน รวมทั้งเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่ดีของวิถีพอเพียงสู่สังคม

ดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชีวนาพบความสุขตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในแนวคิด “หวานวันแม่ เกียววันพ่อ” ณ บ้านแสนสุขสัปดาห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำนาปลูกข้าวตั้งแต่การไถ ดำ หว่าน และเก็บเกี่ยว และยังเปิดโอกาสให้จองพื้นที่ทำนาในการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑ และผลผลิตที่ออกมาจะเป็นของผู้สั่งจอง เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการและได้รับประสบการณ์วิถีชีวนารวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้และยกระดับองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาถ่ายทอดไปสู่สาธารณะให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวหอมปทุมธานี ๑ และเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวหอมปทุมธานี ๑ ในจังหวัดปทุมธานีให้มากขึ้น จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเป็นเอกลักษณ์ของข้าวจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก ซ่อมแซมเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย ต่อยอดสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่ได้รับรางวัล สถาบันฯ ต้นแบบ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มูลนิธิรากแก้ว ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและการทำงานร่วมกับชุมชนพื้นที่บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีชีวิต ศึกษาข้อมูลและช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้เรื่อง มหาวิทยาลัยกับชุมชน ในโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ ๒ ร่วมเวทีเสวนากับมหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ และร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านการเกษตร และมีความโดดเด่นเรื่องการสานต่อพระราชปณิธานและน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และนำองค์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับประชาชน อาจารย์ และนักศึกษา มาอย่างยาวนาน จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด และรองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด โดยซื้อ Know-how ในการผลิต Unitized Curtain Wall System (Pre-fabricate) จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต รวมทั้งการนำเข้าเครื่องจักรจากยุโรปเพื่อลดระยะเวลาการส่งผลิต และลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบึงฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกปี

ผลงานด้านสังคม ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลลาดพร้าว รองรับการรักษายาบาลให้กับชุมชนชาวลาดพร้าว สนับสนุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนมูลนิธินักอ่านบ้านนา และร่วมสนับสนุนจัดทำโครงการห้องสมุดริมทาง เพื่อสร้างแรงจูงใจด้านการอ่านและเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้าถึงหนังสือได้มากขึ้น

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนด้านความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการทำงานจริง ในสถานประกอบการ ทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ สนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจและการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมของพนักงานบริษัท โดยดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาองค์กร และร่วมกันทำแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ และ BIM ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการ เพื่อให้พนักงานรู้จักการทำงานของ Building Information Modeling ที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้กับบริษัท

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม และมีความโดดเด่นด้านการบริหารงาน จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด และบริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป